

สรุปข่าวเด่น

ผู้ว่า รพท.-เซ็น MOU แบนก์ชาติกัมพูชา
นำร่องพัฒนา QR Code ชำระเงินสกุลท้องถิ่น

กัมพูชา - เมียนมา
พิจารณาเที่ยวบินตรงทั้งสองประเทศ

กัมพูชาเร่งผลิตฝัก
รองรับความต้องการในประเทศ

สายการบิน สปป.ลาว
คาดว่าจะจอดเที่ยวบินจีนสูงขึ้น

กระทรวงแรงงานฯ สปป.ลาว
ตั้งเป้าพัฒนาทักษะแรงงานของชนบท

ดอกฝิ่นบานสะพรั่งในรัฐชาน เมียนมา
พืชทำเงินชาวบ้านปราบยังงี้ก็ไม่หมด

เวียดนาม ตั้งเป้ายอดส่งออก
4 หมื่นล้านดอลลาร์ จากอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่ม

เอกชนเวียดนามเล็งเปิดสายการบินอีกแห่ง
ปักหมุดศูนย์กลางนครเหว

เจโทรลั่นกริ่งปีหลังฟื้น

ผู้ว่า ธปท.-เซ็น MOU แลกชื่อกัมพูชา นำร่องพัฒนา QR Code ชำระเงินสกุลท้องถิ่น



ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน กับ H.E. Chea Chanto ผู้ว่าการธนาคารกลางกัมพูชา และผู้บริหารระดับสูงทั้งสองธนาคารกลางในโอกาสร่วมประชุมทวิภาคีระหว่าง ธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางกัมพูชา (National Bank of Cambodia) เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 62 ณ กรุงเทพมหานคร โดยบรรลุข้อตกลงในการริเริ่มโครงการนำร่องเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐาน QR Code เพื่อรองรับบริการการชำระเงินในกัมพูชาและการเชื่อมโยงการชำระเงินระหว่างกัมพูชาและไทย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินและการชำระเงินเพื่อส่งเสริมการชำระเงินภายในประเทศและเชื่อมโยงบริการทางการเงินระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย รวมทั้งสนับสนุนการใช้เงินสกุลท้องถิ่น

ที่มา : <https://www.ryt9.com/s/iq03/2949361>

04/02/62

กัมพูชา - เมียนมา พิจารณาเที่ยวบินตรงทั้งสองประเทศ



กัมพูชาและเมียนมาได้หารือทวิภาคีถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเที่ยวบินตรงระหว่างเมืองพุกามและเสียมราฐซึ่งทั้งสองแห่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่จดทะเบียนของยูเนสโก เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนทั้งสองประเทศรวมถึงเพิ่มการสื่อสารเชื่อมโยงระหว่างสองประเทศ และเมื่อสังเกตการเติบโตของการค้าทวิภาคีของทั้งสองในปี 61 ทั้งสองฝ่ายเห็นร่วมที่จะหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดทำข้อตกลงทวิภาคีใหม่เกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเร่งการเจรจาข้อตกลงทางด้านมาตรการภาษีของทั้งสองประเทศ

ที่มา : <https://www.khmertimeskh.com/50575228/cambodia-myanmar-direct-flight-on-the-table/>

05/02/62

กัมพูชาเร่งผลิตฝักรองรับความต้องการในประเทศ



รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกัมพูชา เผย กลุ่มเกษตรกรควรเพิ่มการผลิต เพื่อรองรับความต้องการฝักภายในประเทศ ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยกัมพูชาสามารถผลิตฝักต่างๆ ได้วันละ 400 ตัน ในปี 61 และนำเข้าฝักวันละ 140 ตัน ซึ่งส่วนใหญ่นำเข้ามาจากเวียดนาม ไทย และจีน ขณะที่ปริมาณการบริโภคฝักในกัมพูชา อยู่ที่วันละ 540 ตัน ในปี 61

ที่มา : <https://www.news1005.fm/view/5c57bcd5e3f8e40acb00a506>

05/02/62

สายการบิน สปป.ลาว คาดว่ายอดจองเที่ยวบินจีนสูงขึ้น



คาดว่าจำนวนลูกค้าชาวจีนจะเพิ่มขึ้นเป็น 241,500 ในปีนี้ เพิ่มขึ้นประมาณ 42 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่มียอดการจอง 170,500 ไฟท์บิน เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวของลาวเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นและมีกิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยว สิ่งเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันสายการบิน สปป. ลาว บินตรงไปยังจีน 21 ไฟท์ต่อสัปดาห์ และมีการวางแผนที่จะเพิ่มจำนวนเที่ยวบินจากเวียงจันทน์เป็นเชิงไฮ้จากหนึ่งถึงสี่ในแต่ละอาทิตย์ เพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้าในปีี้ เห็นได้จากยอดนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเพิ่มจาก 145,615 คนในปี 60 เป็น 170,500 คนในปีที่แล้ว

ที่มา : http://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_Lao.php

05/02/62

กระทรวงแรงงานฯ สปป.ลาว ตั้งเป้าพัฒนาทักษะแรงงานของชนบท



กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้สรุปแผนในการประชุมแรงงานและสวัสดิการของชาติที่จะพัฒนาทักษะของแรงงาน โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทและห่างไกลเพื่อเพิ่มการเข้าถึงตลาดงาน แม้สปป.ลาว จะประสบความสำเร็จในการรักษาผลประโยชน์ด้านสวัสดิการต่างๆ ของแรงงาน แต่ก็จำเป็นต้องมีการพัฒนามากกว่าคือ ทักษะแรงงานของคนหนุ่มสาวที่ยังพบปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรมและโอกาสในการจ้างงาน กระทรวงจะดำเนินคัดแรงงานที่มีฐานะค่อนข้างยากจนมาฝึกอบรมแรงงานและทักษะที่จำเป็นในการทำงาน และได้ร่วมมือกับภาคเอกชนในการปรับปรุงและส่งเสริมการจ้างงานและการคุ้มครองแรงงาน ถือว่ามีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศแข็งแกร่งขึ้น และยังดำเนินการคัดเลือกแรงงานที่มีฝีมือไปแข่งขันในระดับอาเซียนอีกด้วย

ที่มา : http://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeContent_Ministry.php

05/02/62

ดอกฝิ่นบานสะพรั่งในรัฐชาน เมียนมา พืชทำเงินชาวบ้านปราบยั้งก็ไม่หมด



เมียนมาเป็นแหล่งผลิตฝิ่นใหญ่เป็นอันดับสองของโลก รองจากอัฟกานิสถาน โดยเฉพาะในรัฐชาน ที่เป็นศูนย์กลางการผลิตใหญ่ของประเทศ จากการต่อสู้กับตำรวจปราบปรามยาเสพติดและรัฐบาลมาชานาคาน คาดว่าสามารถทำลายไร่ฝิ่นในเมืองโหวงไปแล้วมากกว่า 3,750 ไร่ จากรายงานระบุว่า ในปี 61 พื้นที่ปลูกฝิ่น 10% จากปีก่อนหน้า เหลือประมาณ 233,000 ไร่ หน่วยงานยอมรับว่า ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะแก๊งยาเสพติดเปลี่ยนไปที่ยาเสพติดสังเคราะห์ เช่น ยาบ้า และเกษตรกรจำนวนมาก การปลูกฝิ่นถือเป็นตัวเลือกที่ง่ายที่จะหารายได้ เช่น เกษตรกรรายหนึ่งพยายามที่จะปลูกกาแฟ แต่หลังจากผ่านไป 3 ปี ก็กลับมาปลูกฝิ่นอีกหน ซึ่งเหตุผลคือ เป็นพืชที่สร้างรายได้ในการเลี้ยงชีพดีกว่าพืชชนิดอื่น

ที่มา : <https://mgronline.com/indochina/detail/9620000012372>

04/02/62

เวียดนาม ตั้งเป้ายอดส่งออก 4 หมื่นล้านดอลลาร์จากอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม



สมาคมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเวียดนาม (VITAS) ตั้งเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมในปีนี้อยู่ที่ 40 พันล้านเหรียญสหรัฐซึ่งจะเพิ่มขึ้น 10.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี ดุลการค้าของอุตสาหกรรมคาดว่าจะสูงถึง 20 พันล้านเหรียญสหรัฐในปีนี้ จะมีการประกันการจ้างงานและรายได้สำหรับคนงาน 2.85 ล้านคนจะเพิ่มขึ้น เป้าหมายเหล่านี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของปีที่ประสบความสำเร็จในปี 61 เมื่อการส่งออกเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์สิ่งทอมีมูลค่ามากกว่า 36 พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบเป็นรายปี การเติบโตในระดับนี้จะทำให้ประเทศเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนี้ข้อตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก (CPTPP) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนที่แล้วคาดว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัว 1.3% ควรเพิ่มการหมุนเวียนการส่งออกร้อยละ 4 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเป็นภาคส่วนสำคัญที่มีโอกาสมากมายในการขยายตลาด

ที่มา : <https://vietnamnews.vn/economy/484005/viet-nam-targets-40-billion-in-exports-from-textile-and-garment-industry.html#ughyciToQAGGHR5.97>

04/02/62

เอกชนเวียดนามเล็งเปิดสายการบินอีกแห่ง ปักหมุดศูนย์กลางนครเหว



อุตสาหกรรมการบินยังขยายตัวไม่หยุด ล่าสุด บริษัทผู้ให้บริการการท่องเที่ยวในเวียดนามกำลังวางแผนเปิดสายการบินที่ 6 ของประเทศ เพื่อรองรับการเดินทางภายในประเทศที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ บริษัทเวียดนามทราเวล เผยว่าในอนาคต ด้วยจำนวนประชากรที่มีมากกว่า 100 ล้านคน และจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สูงสุดที่ 15.5 ล้านคนเมื่อปีก่อน มองว่าตลาดการบินเต็มไปด้วยศักยภาพและมีสายการบินอยู่เพียง 5 รายเท่านั้น โดยจะตั้งสำนักงานใหญ่ที่นครเหว (Hue) ซึ่งเป็นพระราชวังเก่าในภาคกลางของประเทศ และยกระดับสนามบินนานาชาติผู้บ่าว ที่มีเป้าหมายจะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจาก 1.5 ล้านคนต่อปี เป็น 5 ล้านคนต่อปี โดยที่ผ่านมามีระยะเวลา 2 ปี บริษัทเวียดนามทราเวล ดำเนินการเที่ยวบินเช่าเหมาลำราว 300 เที่ยวบิน ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศในแต่ละปี

เจโทรลุ้นครึ่งปีหลังฟื้น



เจโทรเผยแนวโน้มเศรษฐกิจไทยดี แม้ดัชนีครึ่งแรกหดตัว อุตสาหกรรมยานยนต์หนุน คาดยอดขายเพิ่ม การสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทย พบว่าดัชนีแนวโน้มเศรษฐกิจ (DI) คาดการณ์ช่วงครึ่งปีแรก 62 อยู่ที่ 25 ดัชนีหดตัวลงติดต่อกัน 3 ครั้ง เป็นผลมาจากบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นประเมินเศรษฐกิจไทยโดยรวมอยู่ในภาวะทรงตัว ภาพรวมทุกประเภทอุตสาหกรรมมองเศรษฐกิจไทยในปีนี้เป็นบวกทั้งหมด แต่ในภาพรวมอุตสาหกรรมบางส่วนที่มีความกังวล ทั้งราคาวัตถุดิบและความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยน จะมีผลกระทบต่อภาคธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจในระยะต่อไปได้ ภาพรวมปี 62 คาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้น คิดเป็นสัดส่วน 56% และกำไรเพิ่มขึ้นคิดเป็น 82% การลงทุนโรงงานเครื่องจักรเพิ่มขึ้น และเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ แสดงถึงการฟื้นตัวที่ชัดเจนขึ้น